



ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๘.๓/๖๕๗๔



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดียาเสพติด พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๖๕๗๔ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีสำนักงานศาลยุติธรรมได้เสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดียาเสพติด พ.ศ. เพื่อคณะกรรมการพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดียาเสพติด พ.ศ. เป็นการกำหนดขึ้นเพื่อจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดียาเสพติดโดยยกฐานะแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ชั้นเป็นศาลอุทธรณ์คดียาเสพติด มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีการอุทธรณ์ คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้น และคดีที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์คดียาเสพติด โดยที่คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นอุทธรณ์ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะได้รับการพิจารณาโดยองค์คณะผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์คดียาเสพติดที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ทำให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลมีเอกภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้การอำนวยความยุติธรรมในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดียาเสพติด พ.ศ. ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ แต่อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดียาเสพติด พ.ศ. จะมีผลกระทบด้านงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในการแก้ไขปัญหาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงเข้าข่ายเป็นการตรากฎหมายที่มีผลผูกพันทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังแก่รัฐ ซึ่งจะต้องพิจารณาความคุ้มค่า ต้นทุน และผลประโยชน์ เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชัย ชุนทาวงษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgsd.go.th